



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
โดยวิธีทดสอบปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ  
คอมพิวเตอร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
โดยวิธีทดสอบปฏิบัติ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ โดยวิธี  
สัมภาษณ์ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีสัมภาษณ์ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีทดสอบ  
ปฏิบัติ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๓ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมชูประภอบ (ชั้น ๘) อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓  
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีสอบ  
สัมภาษณ์ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
โดยสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงแบบสุภาพ และสวดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น  
สำหรับสุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้  
ผู้ที่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

/ ๒. ต้องนำบัตร...

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องเข้าประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะของตนเอง

๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต พยายามทุจริต อาจจะถูกพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร <http://www.oae.go.th> และ <http://www.oae.job.thai.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุชาติ ฟูแปง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓

เลขประจำตัวสอบ

๑๐๐๐๐๐๓

๑๐๐๐๐๐๕

ชื่อ - นามสกุล

นายอนุสรณ์ ปิตินงษ์

นายไพฑูรย์ ระมาตทอง

